

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 18-24 พฤษภาคม 2565

“โรงสี-ผู้ส่งออก” เปิดศึก บวกเพิ่มราคา ซึ่งพื้นที่ ปลุกข้าวตามออร์เดอร์

โรงสี-ผู้ส่งออก เปิดศึกชิงชวนาปลูกข้าวตามออร์เดอร์ โรงสีปักซีใต้ ปักหมุดอีสานหนุนปลูกข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ จูงใจ บวกเพิ่มจากราคาตลาดตันละ 2 พันบาท “เอเชียโกลเด้นไรซ์” เบอร์ 1 ส่งออก หนุนปลูกผ่านแปลงใหญ่ 2 แสนไร่ เชียร์ปลูกข้าว กข57 รับซื้อราคานำตลาดตันละ 200 บาท

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการกำหนดความต้องการใช้ข้าวปีการผลิต 2565/66 มีปริมาณรวม 27.646 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีการผลิต 2564/65) ซึ่งกำหนดไว้ที่ปริมาณ 26.918 ล้านตัน ข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้น 0.728 ล้านตัน แบ่งเป็นทำเมล็ดพันธุ์ 1.365 ล้านตันข้าวเปลือก, บริโภคทั่วไป 5.675 ล้านตันข้าวสาร, ใช้ในอุตสาหกรรม 4.408 ล้านตันข้าวสาร และเป้าหมายส่งออก 7 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งมีปัจจัยบวกจากค่าเงินบาท ที่มีแนวโน้มอ่อนตัวส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งกันกับประเทศคู่แข่งได้

นายอักษฎาภรณ์ สีสหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ว่า จากตลาดข้าวโลกที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทำให้ความต้องการข้าวของโรงสี และผู้ส่งออกในแต่ละพื้นที่มีความต้องการข้าวในแต่ละพันธุ์แตกต่างกัน ปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวแบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนุ่ม และพันธุ์ข้าวพื้นแข็ง เช่น พื้นที่โซนภาคเหนือตอนล่าง จะเป็นข้าวพื้นนุ่ม กับข้าวพื้นแข็ง คือหากจะปลูกข้าวพื้นนุ่มจะปลูกกันเต็มพื้นที่ เพราะเวลา กลุ่มโรงสีมาซื้อก็จะซื้อคราวเดียวกัน กลุ่มนี้จะเป็น “ข้าวหอมปทุมธานี” กับ “ข้าวพันธุ์ กข79” เนื่องจากมีผลผลิตต่อไร่สูง และราคาก็ดีกว่าข้าวพื้นแข็ง

ส่วนในกลุ่มของข้าวพื้นแข็งที่โรงสีต้องการ มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ “กข85” กับ “กข57” โดยบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของเมืองไทย ที่ส่วนหนึ่งมีการผลิตข้าวนี้ มีตลาดใหญ่ที่แอฟริกา ต้องการข้าว “กข57” และได้ประสานมายังตน ให้ช่วยหาพื้นที่ให้ 2 แสนไร่ในการปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่อุดรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก ซึ่งข้าวพันธุ์นี้มีอายุการปลูกและเก็บเกี่ยวใน 110 -115 วัน ให้ผลผลิต 900-1,100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้ราคานำตลาด 200 บาทต่อตัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาล ซึ่งตอนนี้ตลาดข้าวกำลังไปได้ดี โรงสีแย่งชิงพื้นที่ปลูกและรับซื้อจากเกษตรกร

นายอักษฎาภรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับตลาดข้าวเหนียว คาดปีนี้จะปลูกเฉพาะพื้นที่คืออีสาน และภาคเหนือตอนบนที่ชาวบ้านปลูกและเก็บไว้รับประทานในครอบครัวจะไม่กระจายลงมาในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคอื่นๆเพราะราคาไม่จูงใจ และโครงการประกันรายได้ข้าวไม่ค่อยได้ราคาชัดเจนมากอีกทั้งผลผลิตต่ำบวกต้นทุนไม่คุ้ม

ด้านนายสุเทพ คงมาก ผู้ประกอบการโรงสีข้าวเกียรติคงทนพาณิชย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช และนายกิตติมงคลดีสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ล่าสุด เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดข้าวอินทรีย์ (ข้าวที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี) เวลานี้สดใส ตลาดมีความต้องการต่อเนื่องต้องขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากมีตลาดรองรับที่แน่นอน ส่วนตัวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเป็นข้าวชนิดหลัก

สำหรับข้อดีของข้าวอินทรีย์คือเป็นข้าวที่มีความปลอดภัยต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค เพราะไม่ใช้สารเคมี หรือปุ๋ยเคมีในการปลูก ขายได้ราคา ซึ่งหากขบวนการขายได้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ทางโรงสีจะบวกให้จากราคาตลาดอีกตันละ 2,000 บาท มีเป้าหมายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) อาทิ นครพนม อุบลราชธานี เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็ตีข้าวกลุ่มนี้ทางรัฐบาลมีการสนับสนุนจัดสรรโควตาส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (อียู) จำนวน 1,700 ตันต่อปี เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังอียูด้วย

“เทรนด์ข้าวปีที่ตลาดร้อนแรง นอกจากข้าวหอมปทุมธานี ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่เคยหายไปจากเกษตรกร เป็นน้องข้าวหอมมะลิคือข้าวหอมปทุมธานี โดยเฉพาะช่วงนี้จังหวัดจันทบุรีจะไล่จับข้าวหอมมะลิ ตลาดให้ความนิยม ส่วนพันธุ์ใหม่ กข85 และกข87 เป็นข้าวเทรนด์ใหม่ที่จะมาเพิ่มเติม ส่วนข้าวที่จะปลูกเพื่อทำอาหารสัตว์ อายุสั้น จะเป็นทาง ออกอีกทางหนึ่งจากพืชอาหารสัตว์ขาดแคลนทั่วโลก ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ของโลกจะต้องแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวส่วนหนึ่งปลูกข้าวกลุ่มนี้ อาทิ กข81, กข91 เป็นต้น”

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์โรงสีข้าวไทย และในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัทรุ่งทรัพย์พืชผล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายข้าวถุง ยี่ห้อ “ตาต่อ” กล่าวว่า ราคาข้าวหอมปทุมธานี ในปีนี้ร้อนแรง ตลาดมีความต้องการสูง ประกอบกับขบวนการปลูกน้อย และหันไปปลูกข้าวพันธุ์อื่นเพิ่มขึ้น แต่หากเทียบกับราคาข้าวขาวธรรมดาแล้วราคาข้าวหอมปทุมธานีจะราคาสูงกว่าประมาณ 2,000 บาทต่อตัน ดังนั้นจึงเป็นข้าวอีกพันธุ์ที่ชาวนาควรปลูก

ขณะแหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและมีการบริโภคข้าวมากขึ้น ประกอบกับคาดว่าน้ำฝนและน้ำในอ่างเก็บน้ำในปีนี้มีปริมาณเพียงพอต่อการเพาะปลูก จะทำให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น และจากเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้ราคาข้าวไทยปีนี้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

ส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง “รัสเซีย-ยูเครน” ไม่ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวไทยมากนัก แต่ส่งผลให้ราคาข้าวโพดและข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น ทำให้คู่ค้าหันมานำเข้าข้าวหักจากไทยเพื่อนำไปใช้ผลิตอาหารสัตว์ทดแทนข้าวโพดหรือข้าวสาลีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้นำเข้าบางส่วนยังเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวเพื่อสำรองไว้ ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกร และผู้ส่งออกข้าวของไทย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้าโชว์ศักยภาพข้าวไทย ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565

กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้าโชว์ศักยภาพข้าวไทย ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”)

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญประชาชนและผู้บริโภคเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าข้าว ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2022) โซน Rice หมายเลข คูหา I29 และ J39 ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ อาคาร 3 ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565 โดยกิจกรรมภายในคูหา ประกอบด้วย การจัด นิทรรศการ การสาธิตการตรวจสอบมาตรฐานข้าว การสาธิตการปรุงอาหารจากข้าวไทย การจัดแสดง ตัวอย่างข้าวและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการค้าข้าวคุณภาพดี จำนวน 15 ราย จาก 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวคุณลักษณะพิเศษที่สำคัญของไทย รวมทั้งการจัดให้มีการเจรจา ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมงานฯ และผู้นำเข้าข้าวจาก

ต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น โดยภายในงานจะมีเชฟระดับ แฉวหน้าของเมืองไทย อาทิ เชฟอ็อตโต้ แชมป์ Top Chef Thailand Season 2 เชฟวันชนะ Michelin Guide 2018 เชฟนราพงษ์ Hei Yin Restaurant เชฟณัฐพัฒน์ Chopperchef Windsor Suites Hotel และเชฟพลอย Top Chef Thailand Season 2 ซึ่งได้นำข้าวจากผู้ประกอบการมารังสรรค์ให้เป็น เมนูอาหารคาวหวานให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสรสชาติของข้าวไทยที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งเป็นนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ไทยเป็นผู้นำ การผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก

ที่มา เดลินิวส์

กรมค้าภายในรณรงค์บริโภคผลผลิตข้าวไทย

พาณิชย์ขานรับนโยบายเดินหน้ายุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวไทย Thai Rice Expo มิติใหม่ข้าวไทย คุณภาพ หลากหลายนวัตกรรม จัดทั้งหมด 10 ครั้ง ที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองกรุง-พัทยา-หัวหิน

กรมการค้าภายในรณรงค์การบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยเมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการบริโภคและส่งเสริมเพิ่มช่องทางตลาดให้ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 มีวิสัยทัศน์ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก ตามนโยบายของรัฐบาล และของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” กรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภค เพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างการรับรู้ และเชื่อมโยงช่องทางตลาดพื้นที่จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาส ให้เกษตรกรสำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว Thai Rice Expo จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ณ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง อาทิ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เซ็นทรัลเฟสติวัล อีโวลด์ ไอคอนสยาม เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, Blue port หัวหิน

นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565 ภายในงานพบกับการจัดแสดงนิทรรศการข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย การจำหน่ายข้าวตรงจากพี่น้องชาวนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวจากเกษตรกร ชมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยจากทั่วประเทศ ร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขันเมนูจากข้าว ชมการแสดง มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินดารา การจำหน่ายสินค้านาทีทอง พร้อมรับผลิตภัณฑ์ข้าวฟรีได้ภายในงาน

ขอเชิญร่วมอุดหนุน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวจากชาวนา และผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากเกษตรกร ร่วมสนุกกับกิจกรรม พร้อมรับผลิตภัณฑ์ข้าวฟรี ได้ภายในงานตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน

ที่มา ไทยรัฐ

ก.เกษตร คาดปี 65/66 ผลผลิตข้าว 30 ล้านตันข้าวเปลือกเป้าพื้นที่ปลูก 66 ล้านไร่

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบเป้าหมายการผลิตข้าวและการวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 65/66 และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 65/66

กรมการข้าวได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตข้าว (supply) ปี 65/66 ไว้ที่จำนวน 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 9.1 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมปทุมธานี (ข้าวหอมไทย) 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) 12.9 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 6 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวตลาดเฉพาะ 0.2 ล้านตันข้าวเปลือก โดยกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวหอมปทุมธานี ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวตลาดเฉพาะเท่ากับเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ปี 65/66 ยกเว้นข้าวหอมมะลิจะกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวมากกว่าความต้องการใช้ข้าวจำนวน 2.3 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จะใช้เพาะปลูกปีการผลิต 65/66 รวมรอบที่ 1 (นาปี) และรอบที่ 2 (นาปรัง) พิจารณาจากข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตรและสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดพันธุ์ข้าว สำหรับนาปี ปี 2565/66 และนาปรัง ปี 2566 นั้น มีเพียงพอกับการเพาะปลูก รวมจำนวน 636,000 ตัน แบ่งการผลิตเป็น 1) กรมการข้าว 95,000 ตัน 2) สหกรณ์การเกษตร 30,000 ตัน 3) ศูนย์ข้าวชุมชน 111,000 ตัน และ 4) สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 400,000 ตัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ยังได้มีมติเห็นชอบแผนการผลิตข้าวปี 65/66 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากแหล่งต่างๆ และพิจารณาปริมาณน้ำ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีเพียงพอปริมาณสต็อกข้าว ณ ปลายปี 564 และต้นปี 65 ถือว่ายังไม่ Over Stock จึงได้วางแผนการผลิตข้าว ปี 65/66 แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยการวางแผนการผลิตข้าวรอบที่ 1 ให้เป็นไปตามความต้องการของชาวนาที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง ส่วนการวางแผนการผลิตข้าวรอบที่ 2 เป็นการผลิตข้าวส่วนที่เหลือที่ยังผลิตในรอบที่ 1 ได้ไม่ครบตามเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) ที่กำหนดไว้หากรอบที่ 1 ผลิตเกินแล้ว ก็ต้องปรับลดรอบที่ 2

โดยแผนการผลิตข้าว ปี 65/66 พื้นที่ 66.2 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นรอบที่ 1 พื้นที่ 59.4 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 25.5 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 6.8 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 4.4 ล้านตันข้าวเปลือก โดยพื้นที่และผลผลิตข้าวรอบที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น สถานการณ์ราคา และภัยธรรมชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 65/66 รอบที่ 1 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 65/66 รอบที่ 1 แยกเป็นรายชนิดข้าว รายจังหวัด และรายอำเภอ สำหรับการประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่ทั้งสิ้น 59.4 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 26 ล้านไร่ ข้าวหอมปทุมธานี (ข้าวหอมไทย) 1.8 ล้านไร่ ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) 15.5 ล้านไร่ ข้าวเหนียว 15.7 ล้านไร่ ข้าวตลาดเฉพาะ 0.4 ล้านไร่

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าว งวดที่ 32 ชดเชย 3 ชนิด ยอดจ่ายลด หลังราคาขึ้นต่อเนื่อง

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 32 ชดเชย 3 ชนิด แต่จ่ายลดต่อเนื่อง หลังราคาขยับขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลีสิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาทะลุเพดานประกัน เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” ได้รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกเจ้า”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 20 พ.ค.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 32 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ค.2565 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชยเนื่องจากราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันรายได้

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 32 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,317.36 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 682.64 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,599.86 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 400.14 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,059.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 940.53 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 32 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,922.24 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 12,004.20 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 15,048.48 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่เงียบเหงา ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลงหลังจากที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากข้อมูลการส่งมอบข้าวขึ้นเรือบรรทุกสินค้า (ข้อมูลเบื้องต้น) ในช่วงระหว่างวันที่ 1-24 พฤษภาคม 2565 มีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City port จำนวนประมาณ 306,870 ตัน โดยปลายทางส่วนใหญ่ได้แก่ ฟิลิปปินส์ แอฟริกา และคิวบา

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2565 เวียดนาม ส่งออกข้าวจำนวน 555,769 ตัน มูลค่าประมาณ 276.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 496.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 28.9% และ 35% และราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนเมษายน 2564 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 782,159 ตัน มูลค่าประมาณ 424.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 542.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน) แต่ถ้าเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 ปริมาณเพิ่มขึ้น 4.6% มูลค่าเพิ่มขึ้น 49% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.3% (เดือนมีนาคม 2565 เวียดนาม ส่งออกข้าวจำนวน 531,389 ตัน มูลค่าประมาณ 263.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 494.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 2,058,812 ตัน มูลค่า ประมาณ 1,006.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 489 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณ เพิ่มขึ้น 4.3% แต่มูลค่าลดลง 6.1% และราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมกราคม-เมษายน 2564 เวียดนามส่งออกข้าวได้ 1,973,048 ตัน มูลค่าประมาณ 1,072.12 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 543.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ตลาดสำคัญในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนาม ส่งออกจำนวน 915,534,136 ตัน มูลค่าประมาณ 422.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 27.92% มูลค่าเพิ่มขึ้น 10.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 44.47% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 41.93% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามลำดับ ตามด้วยประเทศจีนประมาณ 296,941 ตัน มูลค่าประมาณ 155.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 19.56% และมูลค่าลดลง 19.95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14.42% และ 15.43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ ประเทศไต้หวันประมาณ 212,604 ตัน มูลค่าประมาณ 90.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 65.09% มูลค่าเพิ่มขึ้น 40.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.33% และ 9.02% ของการส่งออก ข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศกาน่าประมาณ 145,484 ตัน มูลค่าประมาณ 72.835 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย ปริมาณลดลง 30.68% และมูลค่าลดลง 40.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.07% และ 7.23% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศมาเลเซียประมาณ 116,164 ตัน มูลค่าประมาณ 53.946 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.57% แต่มูลค่าลดลง 10.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 5.64% และ 5.36% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

สิงคโปร์ประมาณ 28,703 ตัน มูลค่าประมาณ 16.264 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 23.84% และ 25.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.39% และ 1.62% ของ การส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ฮองกงประมาณ 22,759 ตัน มูลค่า 13.049 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณ ลดลง 19.69% และมูลค่าลดลง 25.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.11% และ 1.3% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 18,566 ตัน มูลค่าประมาณ 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 34.99% มูลค่าเพิ่มขึ้น 38.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.9% และ 1.16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

ซาอุดีอาระเบียประมาณ 12,731 ตัน มูลค่าประมาณ 8.475 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 47.74% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 54.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โมซัมบิกประมาณ 12,682 ตัน มูลค่า 6.99 ล้านดอลลาร์

เหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 12.35% มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ออสเตรเลีย ประมาณ 12,517 ตัน มูลค่าประมาณ 8.21 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 5.18% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียประมาณ 11,799 ตัน มูลค่าประมาณ 5.66 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 41.81% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 33.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ประมาณ 9,598 ตัน มูลค่าประมาณ 7.59 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 57.04% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 62.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ไต้หวันประมาณ 6,149 ตัน มูลค่าประมาณ 2.97 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณลดลง 23.8% และมูลค่าลดลง 31.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แทนซาเนียประมาณ 3,760 ตัน มูลค่าประมาณ 2.4 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณลดลง 16.44% และมูลค่าลดลง 13.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนเธอร์แลนด์ประมาณ 3,651 ตัน มูลค่าประมาณ 2.55 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 5.31% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แอฟริกาใต้ประมาณ 2,219 ตัน มูลค่าประมาณ 1.45 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 17.72% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ฝรั่งเศสประมาณ 1,577 ตัน มูลค่าประมาณ 1.12 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 12.72% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โปแลนด์ประมาณ 1,388 ตัน มูลค่าประมาณ 1.06 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณลดลง 37.98% และมูลค่าลดลง 23.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เบลเยียม ประมาณ 980 ตัน มูลค่าประมาณ 0.516 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 110.75% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 83.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา รัสเซียประมาณ 916 ตัน มูลค่าประมาณ 0.612 ล้านดอลลาร์ฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 54.99% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 46.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2565 เมียนมาร์ส่งออกข้าวสารประมาณ 144,034 ตัน และข้าวหักประมาณ 106,912 ตัน โดยส่งออกข้าวสารไปยัง 22 ประเทศ เช่น แคนาดา จีน แองโกลา ฟิลิปปินส์ และโปแลนด์ ขณะที่มีการส่งออกข้าวหักไปยัง 8 ประเทศ เช่น เบลเยียม จีน และสเปน ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2565 เมียนมาร์ส่งออกข้าวสารและข้าวหักผ่านทางทะเลประมาณ 244,826 ตัน ขณะที่มีการส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนประมาณ 6,120 ตัน

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณนี้ (2021/22) ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เมียนมาร์มีการส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมกันประมาณ 1.4 ล้านตัน

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า กระทรวงเกษตรเมียนมาร์ (The Burmese Department of Agriculture) ได้รายงานว่าการเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง (second rice crop) ของปีการผลิต 2021/22 คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 6.125 ล้านไร่ (ก่อนหน้านี้ทางการคาดว่าในฤดูนาปรัง ปีการผลิต 2021/22 จะมีการเพาะปลูกประมาณ 6.06 ล้านไร่) ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้วประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด

สถานการณ์ส่งออกข้าวผ่านทางเรือ (Non-border Trade) ในเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งในส่วน of ข้าวสารและข้าวหักมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศและมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ขณะที่ภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับสต็อกข้าวในประเทศมีปริมาณลดน้อยลง เนื่องจากทางการมีการจำกัดการใช้ไฟฟ้าของโรงสีข้าวจึงส่งผลให้อุปทานข้าวในตลาดลดลงไปด้วย

สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2565 มีประมาณ 250,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ส่งออกยังมีคำสั่งซื้อที่ค้างส่งมอบอยู่ ซึ่งในเดือนเมษายน 2565 สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation) รายงานว่า มีการส่งออกข้าวสารและข้าวหักเป็นจำนวนรวมมากกว่า 250,000 ตัน โดยมีผู้ส่งออก 35 บริษัทที่ส่งออกข้าวสารไปยังประเทศแคนาดา จีน แองโกลา ฟิลิปปินส์ และโปแลนด์ ในขณะที่การส่งออกข้าวหักนั้น มีปลายทางที่ประเทศจีน เวียดนาม สเปน เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์

ทางการส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนนั้น (Border Trade) ประเทศจีนยังคงจำกัดการนำเข้าข้าวสารและข้าวหักจากเมียนมาร์ แต่อนุญาตให้มีการขนส่งข้าวสารและข้าวหักที่ไปติดค้างอยู่ที่ชายแดนเพื่อเข้าสู่ประเทศจีนผ่านทางด่าน Muse ในขณะที่อัตราค่าขนส่งได้ปรับลดลงประมาณ 40-50% เนื่องจากความต้องการใช้รถบรรทุกของจีนลดลงหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลของผลไม้ เช่น แดงโม

ข้อมูลการส่งออกข้าวเบื้องต้นในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2565) มีการส่งออกข้าวรวมประมาณ 1,100,199 ตัน โดยเป็นการส่งผ่านทางเรือ (Non-border trade) จำนวนประมาณ 1,038,484 ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวนประมาณ 639,898 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวนประมาณ 398,586 ตัน และการส่งผ่านทางชายแดน (Border trade) จำนวนประมาณ 39,142 ตัน ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวนประมาณ 21,752 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวนประมาณ 17,390 ตัน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) รายงานว่า เมียนมาร์ส่งออกข้าวรวม 1,900,519 ตัน โดยเป็นการส่งผ่านทางเรือ (Non-border trade) จำนวน 1,545,437 ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวน 970,457 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวน 574,980 ตัน และการส่งผ่านทางชายแดน (Border trade) จำนวน 355,082 ตัน ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวน 133,746 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวน 221,336 ตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวใน ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ราคาขายส่งภายในประเทศสำหรับข้าวขาวหัก 25% (Emata 25% broken rice) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ประกอบกับผู้ส่งออกมีการซื้อข้าวเพื่อเตรียมไว้ส่งมอบตามสัญญาที่ขายล่วงหน้าไว้ ทำให้สต็อกข้าวในประเทศลดน้อยลง ขณะที่ข้าวคุณภาพสูง (Shwe Bo Pawsan) ราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาข้าวขายส่งในประเทศ (Domestic wholesale rice prices) ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม) ราคาขายส่งข้าวขาว Emata 25% อยู่ที่ประมาณ 27,000-28,500 จีอาดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 291-308 เหรียญสหรัฐต่อดัน) เพิ่มขึ้นจากในเดือนเมษายนที่ประมาณ 26,500-28,000 จีอาดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 286-303 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ขณะที่ข้าวคุณภาพสูงพันธุ์ Shwe Bo Pawsan ราคาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 57,000-63,000 จีอาดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 616-681 เหรียญสหรัฐต่อดัน) เท่ากับในเดือนเมษายนที่ประมาณ 57,000-63,000 จีอาดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ (The Central Bank of Myanmar; CBM) ได้ออกประกาศคำสั่งที่ 4/2022 โดยกำหนดให้สกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดต้องเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ได้รับอนุญาต

(Authorized Dealer (AD)) เพื่อแลกเปลี่ยนเงินจัตที่อัตรา 1,850 จัต/เหรียญสหรัฐฯ ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่มีเงินเข้ามา ในขณะที่การโอนเงินตราต่างประเทศออกจากเมียนมาร์ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (the Foreign Exchange Supervisory Committee) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 นอกจากนี้ ธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ (CBM) ยังได้ออกประกาศเลขที่ 12/2022 กำหนดให้ใครก็ตามที่ทำธุรกรรมการค้าและไม่ใช่การค้าที่มีการรับเงินตราต่างประเทศในบัญชีธนาคารของเมียนมาร์จะต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปเป็นจัตเมียนมาร์ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่มีเงินเข้า โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ ได้ออกคำสั่งเลขที่ 7/2022 โดยได้ยกเว้นในกรณีของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่ทำการค้าที่ชายแดน ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศเลขที่ 12/2022

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry; BPI) กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2565 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจำนวน 384,594.907 ตัน ลดลงประมาณ 7.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 414,243.005 ตัน ในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 52.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 804,996.53 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 1.189 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 47.77% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักอุตสาหกรรมพืช (BPI) รายงานข้อมูลการนำเข้าข้าวล่าสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 พฤษภาคม 2565 ว่า มีจำนวนประมาณ 1.289 ล้านตัน โดยมีผู้ยื่นขออนุญาตนำเข้าข้าวทั้งที่เป็นผู้ค้าข้าว และบริษัทต่างๆรวม 113 ราย โดยใช้ใบรับรองสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary import clearances: SPICs) จำนวน 1,590 ใบ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 พฤษภาคม 2565 แหล่งนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา จีน อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เมียนมาร์ ปากีสถาน สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดยฟิลิปปินส์นำเข้าจากเวียดนามมากที่สุดจำนวนประมาณ 1.008 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 84.8% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยเมียนมาร์จำนวน 120,859.28 ตัน ปากีสถานจำนวน 75,930.675 ตัน และไทยจำนวน 74,593.125 ตัน

สำหรับเอกชนผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท Bestow Industries Inc. มีปริมาณนำเข้า 80,115 ตัน ตามด้วยบริษัท Macman Rice and Corn Trading มีปริมาณนำเข้า 63,200 ตัน

ก่อนหน้านี้ BusinessMirror รายงานว่าการนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้นในปี นี้ เกิดจากการที่ผู้นำเข้าข้าวได้เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองไว้ ท่ามกลางความคาดหวังว่าอุปทานข้าวจะตึงตัวและผลผลิตในประเทศที่ลดลงเนื่องจากปัจจัยการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวระบุว่า ฤดูกาลเลือกตั้งทั่วประเทศมีส่วนทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการบริโภคข้าวราคาต่ำเพิ่มขึ้น (low-cost rice) เนื่องจาก การรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งทำให้เกิดความต้องการข้าวราคาต่ำโดยเฉพาะจากเมียนมาร์

Manila Bulletin รายงานว่า ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2022 รัฐบาลฟิลิปปินส์สามารถจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวจำนวน 46 พันล้านเปโซ (ประมาณ 878.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งรัฐบาลได้เก็บภาษีนำเข้าข้าวเพื่อนำ

งบประมาณไปสนับสนุนภาคการผลิตข้าวของประเทศผ่านกองทุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของข้าว (the Rice Competitiveness Enhancement Fund; RCEF) ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอัตราภาษีข้าว (the Rice Tariffication Law; RTL)

ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 10 พันล้านเปโซต่อปี (ประมาณ 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนทางการเงินในโครงการสนับสนุนชาวนา เช่น การช่วยเหลือทางการเงินแก่ชาวนา การไถพรวนพื้นที่เกษตร การขยายความคุ้มครองการประกันพืชผล และการส่งเสริมความหลากหลายทางพืชผล

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 มีจำนวนประมาณ 1.63251 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 51 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.60925 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แต่ลดลง 21.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.0801 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.15626 ล้านตัน ลดลงประมาณ 41.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.26532 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 9.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 5 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 13.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.18123 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.61133 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.58466 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 37.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 19 วัน) และเพิ่มขึ้นประมาณ 12.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.54527 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.86492 ล้านตัน ลดลงประมาณ 29.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.23013 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 53.0% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 27 วัน) และลดลงประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.88274 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 97,400 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.46% เมื่อเทียบกับปริมาณ 96,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 59,100 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.76% เมื่อเทียบกับ 51,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 (ประกอบด้วยข้าวขาว 1,000 ตัน ข้าวหอม 56,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 2,100 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.1% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 14.76% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 53.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 22,400 ตัน ลดลง 18.25% เมื่อเทียบกับ 27,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 (ประกอบด้วยข้าวหอม 20,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 1,600 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.0% ลดลง 19.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 28.5%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 3,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.6% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 25.53% และสัดส่วนลดลง 26.53% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564) จีนประมาณ 7,100 ตัน เพิ่มขึ้น 5.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 7.3%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 1,200 ตัน ลดลง 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) และประเทศอื่นๆ 4,100 ตัน เพิ่มขึ้น 10.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 4.2%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) มีปริมาณ 3,583 ตัน ลดลง 982.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 18,432 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 3,150 ตัน ลดลง 12.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,606 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังสหรัฐฯ 285 ตัน ลดลง 0.69% เมื่อเทียบกับ 287 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังแคนาดา 59 ตัน ลดลง 3.28% เมื่อเทียบกับ 61 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 4 เดือนแรกฮ่องกงไม่มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน (ลดลง 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีการส่งออกจำนวน 13,605 ตัน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 255 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 145 แห่ง สำหรับการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนเมษายน 2565 รวม 16,800 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock for the import period) จำนวน 12,000 ตัน

สำหรับอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เท่ากับปี 2019 แต่ลดลงประมาณ 14.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 47 กิโลกรัมในปี 2011

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.34 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 6.37 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.81 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 4.90 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า และราคานำเข้าข้าวจากจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 5.84 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 5.97 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.89 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 14.21 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 11.15 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 11.17 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า และราคาข้าวของจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 13.08 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.60 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ในปี 2564 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 276,000 ตัน ลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับปริมาณ 295,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 151,000 ตัน ลดลงประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับ 155,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,100 ตัน ข้าวหอม 138,200 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 8,700 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 54.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 52.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งส่งกองนำเข้าประมาณ 75,100 ตัน ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับ 78,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าว

หอม 69,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 5,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.2% ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 26.4%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 11,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 49.8% และสัดส่วนลดลง 46.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563) จีนประมาณ 20,700 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 7.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 4,900 ตัน ลดลง 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%) และประเทศอื่นๆ 12,500 ตัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 4.5%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) มีปริมาณ 30,937 ตัน เพิ่มขึ้น 144.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,651 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 10,178 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,740 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศจีนจำนวน 17,415 ตัน เพิ่มขึ้น 1,293.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,250 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สหรัฐฯจำนวน 791 ตัน เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 749 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แคนาดา 198 ตัน ลดลง 49.5% เมื่อเทียบกับ 392 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลง เนื่องจากค่าเงินรูปีเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐยังคงมีทิศทางอ่อนค่าลงและระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 77.79 รูปีต่อเหรียญสหรัฐ ประกอบกับรัฐบาลยังคงมีการระบายข้าวออกมาสู่ตลาดผ่านโครงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาข้าวขึ้น 5% อยู่ที่ระดับ 351-356 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 357-361 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้าคาดว่า การอ่อนค่าลงของเงินรูปีจะส่งผลให้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวหักที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหาร

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (the India Meteorological Department) โดยพยากรณ์ว่า ฤดูมรสุม (ฤดูฝน) จะเริ่มขึ้นและมีผลกระทบต่อรัฐ Kerala ในช่วงตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเร็วกว่าเวลาปกติ 5 วัน (ตามปกติฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี) โดยก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) คาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยปกติ

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) ได้กำหนดปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยหรือปกติ (average or normal rainfall) ว่าอยู่ในช่วง 96% ถึง 104% ของค่าเฉลี่ย 50 ปีที่ระดับ 87 เซนติเมตร (ประมาณ 35 นิ้ว) สำหรับฤดูกาลในช่วง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) ปี ซึ่งฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในทุกปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรของอินเดีย

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

เว็บไซต์ Dawn รายงานว่า ภาวะราคาข้าวภายในประเทศของปากีสถานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เนื่องมาจากมีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นและการอ่อนค่าของเงินรูปีอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ

มีรายงานว่า ราคาข้าวทุกชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวต่างกำลังสะสมสต็อกข้าวไว้เพื่อใช้ประโยชน์จากภาวะที่ค่าเงินรูปีที่ร่วงลง โดยปัจจุบันเงินรูปีของปากีสถานมีการซื้อขายที่ 194.9 รูปีเหรียญสหรัฐฯ และผู้ค้าคาดว่าอาจจะสูงถึง 200 รูปี ในอนาคตอันใกล้ โดยราคาขายปลีกข้าวในประเทศ (Local retail prices) เพิ่มขึ้น 25 รูปีต่อกิโลกรัม (ประมาณ 128.5 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เนื่องจากมีการส่งออกข้าวไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก (กรกฎาคม 2564 - เมษายน 2565) ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564 - มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 3.19 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่มูลค่าการส่งออกข้าวนั้น อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 17% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกข้าวบาสมати (Basmati rice) มีจำนวนประมาณ 632,407 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 508,869 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати (non-basmati rice) ประมาณ 3.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27.2% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 2.68 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ผู้ค้าข้าว ระบุว่าข้าวบาสมาคูณภาพดีเยี่ยม (premium basmati rice) ราคาอยู่ที่ประมาณ 270-280 รูปีต่อกิโลกรัม (ประมาณ 1,385-1,436 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวบาสมาคูณภาพดี (good quality basmati) ราคาอยู่ที่ประมาณ 200-250 รูปีต่อกิโลกรัม (ประมาณ 1,026-1,283 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวบาสมาคูณภาพสูง (high-quality sella basmati) ขายที่ 230 รูปีต่อกิโลกรัม (ประมาณ 1,180 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่สูงที่สุด

อดีตประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งปากีสถาน (the former Chairman of the Rice Exporters Association of Pakistan (REAP)) กล่าวว่า ผู้ซื้อต่างชาติได้หันมาหาซื้อข้าวของปากีสถาน หลังจากที่ราคาข้าวของอินเดียปรับสูงขึ้น ประกอบกับค่าเงินรูปีของปากีสถานอ่อนค่าลงซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออก

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-17 พฤษภาคม 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 991,353 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 767,424 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 229,607 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 75.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 130,704 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 761,746 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 636,720 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 397,988 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 80.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 220,283 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 26,585 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-17 พฤษภาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 166,286 ตัน ฝรั่งเศส 157,972 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,057 ตัน สเปน 129,914 ตัน โปแลนด์ 77,1146 ตัน เยอรมนี 58,652 ตัน เบล

เยียม 55,008 ตัน บัลแกเรีย 50,876 ตัน โปรตุเกส 46,091 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,569 ตัน สวีเดน 24,368 ตัน
ไอร์แลนด์ 11,730 ตัน เดนมาร์ค 7,518 ตัน ลิทัวเนีย 7,222 ตัน ออสเตรีย 4,122 ตัน สโลวาเกีย 4,153 ตัน ไชปรัส
3,359 ตัน ฟินแลนด์ 3,290 ตัน โรมาเนีย 2,946 ตัน ฮังการี 2,805 ตัน มอลต้า 1,881 ตัน กรีซ 1,699 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-16
พฤษภาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จาก
ปากีสถานจำนวน 127,550 ตัน ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 41,572 ตัน
เพิ่มขึ้น 86.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 32,050 ตัน ลดลง 33.1% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินา 26,125 ตันเพิ่มขึ้น 139% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 24,481 ตันเพิ่มขึ้น 241.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และ
สายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 184,783 ตัน เพิ่มขึ้น 156.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 114,712 ตัน เพิ่มขึ้น 23.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจาก
กัมพูชาจำนวน 108,210 ตัน เพิ่มขึ้น 45.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 62,001
ตัน ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 57,546 ตัน ลดลง 13.3% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 288,825 ตัน เพิ่มขึ้น 148.2%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 20,985 ตัน เพิ่มขึ้น 94.1% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 20,420 ตัน เพิ่มขึ้น 52.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 18,796 ตัน เพิ่มขึ้น 122.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทย
จำนวน 15,153 ตัน เพิ่มขึ้น 62.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-16 พฤษภาคม 2565
ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เบลเยียม 61,644 ตัน สเปน
61,112 ตัน เนเธอร์แลนด์ 57,527 ตัน โปรตุเกส 40,477 ตัน อิตาลี 37,765 ตัน บัลแกเรีย 24,493 ตัน ฝรั่งเศส
21,545 ตัน โปแลนด์ 18,241 ตัน เยอรมนี 5,052 ตัน เดนมาร์ค 1,526 ตัน กรีซ(EL) 1,216 ตัน ลิทัวเนีย 385 ตัน
 เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และ
สายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 118,271 ตัน ฝรั่งเศส 117,715 ตัน อิตาลี 95,671 ตัน สเปน 61,917 ตัน
โปแลนด์ 38,727 ตัน เยอรมนี 37,580 ตัน เบลเยียม 30,730 ตัน บัลแกเรีย 23,676 ตัน สาธารณรัฐเชค 23,437
 ตัน สวีเดน 22,256 ตัน ลิทัวเนีย 7,367 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 7,178 ตัน กรีซ (EL) 5,663 ตัน โปรตุเกส 5,245 ตัน
เดนมาร์ค 5,128 ตัน สโลวีเนีย (SI) 3,967 ตัน ออสเตรีย 3,335 ตัน โรมาเนีย (RO) 3,188 ตัน ฟินแลนด์ 3,082 ตัน
ไชปรัส (CY) 3,000 ตัน โครเอเชีย (HR) 2,424 ตัน ฮังการี (HU) 1,849 ตัน มอลต้า 1,594 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 274,911 ตัน สเปน 53,795 ตัน เนเธอร์แลนด์ 22,913
 ตัน ฝรั่งเศส 18,309 ตัน อิตาลี 11,911 ตัน โปแลนด์ 7,437 ตัน เยอรมนี 2,831 ตัน ลิทัวเนีย 2,466 ตัน ไอร์แลนด์
(IE) 1,930 ตัน โปรตุเกส 1,846 ตัน บัลแกเรีย 819 ตัน สาธารณรัฐเชค 524 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 523 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-16 พฤษภาคม 2565 เช่น อิตาลี 120,783 ตัน สเปน 35,833 ตัน เบลเยียม 16,909 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,645 ตัน โปรตุเกส 16,422 ตัน กรีซ (EL) 13,512 ตัน ลิทัวเนีย 4,574 ตัน เยอรมนี 3,356 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,299 ตัน โรมาเนีย 2,075 ตัน โปแลนด์ 1,977 ตัน ฝรั่งเศส 1,499 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 2,847 ตัน อิตาลี 2,584 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,143 ตัน สเปน 841 ตัน โปรตุเกส 726 ตัน กรีซ (EL) 697 เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

บราซิล

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2022 มีจำนวนประมาณ 46,756 ตัน ลดลงประมาณ 64% เมื่อเทียบกับจำนวน 130,412 ตัน ในเดือนมีนาคม 2022 และลดลงประมาณ 45% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,679 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 7,044 ตัน ข้าวเปลือก 1,917 ตัน ข้าวหัก 37,440 ตัน และข้าวกล้อง 356 ตัน โดยในเดือนเมษายน 2022 มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศ เซเนกัล 29,400 ตัน เนเธอร์แลนด์ 9,952 ตัน เวเนซุเอลา 1,581 ตัน สหรัฐฯ 1,492 ตัน เคปเวิร์ด 1,200 ตัน เปรู 616 ตัน ซาอุดีอาระเบีย 480 ตัน โบลิเวีย 349 ตัน และประเทศอื่นๆ 1,686 ตัน

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2022) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 397,313 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 120,504 ตัน ข้าวเปลือกจำนวน 128,531 ตัน ข้าวหักจำนวน 119,430 ตัน และข้าวกล้องจำนวน 28,848 ตัน

ในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2021) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 866,907 ตัน ลดลง 38.3% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 1.405 ล้านตัน ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 271,029 ตัน ข้าวเปลือก 247,229 ตัน ข้าวหัก 335,163 ตัน และข้าวกล้อง 13,486 ตัน

สำหรับการนำเข้าข้าวนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2022 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 131,670 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 67.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 78,589 ตัน ในเดือนมีนาคม 2022 แต่ลดลงประมาณ 71.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 76,655 ตัน ในช่วงเดียวกันของที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในเดือนเมษายน 2022 ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 65,638 ตัน ข้าวเปลือก 13,394 ตัน ข้าวหัก 4,040 ตัน และข้าวกล้อง 48,599 ตัน โดยในเดือนเมษายน 2022 มีการนำเข้าข้าวจากประเทศปารากวัย 91,704 ตัน อุรุกวัย 24,727 ตัน อาร์เจนตินา 14,695 ตัน อิตาลี 468 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 76 ตัน

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2022) บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 287,277 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 138,640 ตัน ข้าวเปลือกจำนวน 24,314 ตัน ข้าวหักจำนวน 4,040 ตัน และข้าวกล้องจำนวน 48,599 ตัน

ในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2021) บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 745,414 ตัน ลดลงประมาณ 23.1% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 969,373 ตัน ในปี 2020 มกราคม-ธันวาคม 2020) ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 388,472 ตัน ข้าวเปลือก 96,884 ตัน ข้าวหัก 13,283 ตัน และข้าวกล้อง 246,776 ตัน

หน่วยงาน Conab (Brazil's national grains agency) รายงานผลการประมาณการณัฐประสงค์และอุปทานข้าวในปีการผลิต 2021/22 ประจำเดือนมีนาคม 2022 โดยคาดว่าในปี 2021/22 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.348 ล้านตัน ลดลงประมาณ 11.96% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณการณัฐที่ 11.754 ล้านตัน ของปี 2020/21 โดยคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 2021/22 จะมีประมาณ 10.28 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.49 ล้านไร่ ในปี 2020/21 และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 1.04 ตันต่อไร่ ลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับ 1.11 ตันต่อไร่ ในปี 2020/21

ขณะที่ความต้องการบริโภคในปีการผลิต 2021/22 คาดว่าจะมีประมาณ 10.8 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลงจากตัวเลขประมาณการณัฐของปี 2020/21 ที่ 11.0 ล้านตัน และสต็อกข้าว (ข้าวเปลือก) สิ้นปีคาดว่าจะมีประมาณ 1.762 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 30.68% เมื่อเทียบกับประมาณการณัฐปี 2020/21 ที่ 2.542 ล้านตัน
ที่มา *Oryza.com*

